



ทูลพระราชทานรัชกาลที่10

ให้โอกาสการศึกษาเยาวชน

หน้า 18

ทูลพระราชทานรัชกาลที่10 ให้โอกาสการศึกษาเยาวชน

Teenzone สัปดาห์นี้ เริ่มต้นปีใหม่ 2560 ขอแนะนำพระมหากษัตริย์คุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่มีต่อเยาวชนไทยนำมาเสนอ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระมหากษัตริย์คุณ พระราชทานทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 และต่อมาทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” หรือ ม.ท.ศ. โดย



นางสาวสุวรรณาภรณ์ และ นายกิตตินันท์

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: โลกสีเขียว/Teen Zone

วันที่: อาทิตย์ 1 มกราคม 2560

ปีที่: -

ฉบับที่: 24552

Col.Inch: 108.22 Ad Value: 238,084

หน้า: 17(บนซ้าย), 18

PRValue (x3): 714,252

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ทูลพระราชทานรัชกาลที่10ให้โอกาสการศึกษาเยาวชน



นายทวี เริ่มภักดี

นางสาวจาริณี เป่าสร้อย

พระองค์ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ

ในแต่ละปีจะมีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย จังหวัดละ 2 คน ชายและหญิงฝ่ายละ 1 คน เป็นตัวแทนเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนการศึกษาจากพระหัตถ์ เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยไม่มีภาระผูกพันใช้ทุนคืน

ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ที่ได้รับทุนพระราชทานต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างเช่น **มดดำ - นางสาวจาริณี เป่า**

สร้อย นักศึกษาทุนพระราชทานรุ่นที่ 2

ปัจจุบันศึกษาอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 กล่าวว่า ตนเป็นนักศึกษาทุนจากจังหวัดชัยภูมิ จากข้อจำกัดเรื่องฐานะความเป็นอยู่และความพร้อมของครอบครัว จึงสมัครขอรับทุน และผ่านการคัดเลือกจนได้รับพระราชทานทุนฯ ไม่เพียงแต่โอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงแล้ว ยังช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้น และตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับพระราชทานทุนฯ จึงให้คำมั่นสัญญากับตัวเองว่าจะตั้งใจมุ่งมั่นในการเรียน จะประพฤติปฏิบัติตัวให้ดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ช่วยเหลืองานกิจกรรมต่าง ๆ ให้สมกับการเป็นนักศึกษาทุนพระราชทานฯ

เรียว-นายทวี เริ่มภักดี นักศึกษาทุนพระราชทานรุ่นที่ 3 จากคณะศิลปกรรม

ศาสตร์ สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา เล่าว่าตอนที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์แนะแนว ได้แนะนำ

ทุนการศึกษาพระราชทานฯ ตนจึงตัดสินใจสมัครเข้ารับทุนพระราชทานและได้ทุนการศึกษาพระราชทานตั้งแต่ชั้น ม.4 เรื่อยมาจนกระทั่งเรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 มทร.ธัญบุรี ในปัจจุบัน

“ถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ได้รับทุนพระราชทานจากพระองค์ท่าน ทำให้ได้รับโอกาสด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะตั้งใจเรียนให้จบเพื่อทำตามความฝันของตนเอง นั่นคือการเป็นครูสอนนาฏศิลป์ เพราะอยากส่งต่อความรู้ ความปรารถนาดีแก่ลูกศิษย์ต่อไปให้เหมือนกับครั้งหนึ่งที่ผมเคยได้รับมาแล้ว” นายทวี กล่าว

ขณ ๓ ที่

นักศึกษาทุนพระราชทานรุ่นที่ 4 **โบว์-นางสาว สุวรรณกาญจน์ ราชประสิทธิ์** จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาการผลิตพืช เผยความรู้สึกด้วยความตื่นตันใจว่า “เมื่อเราได้รับโอกาสที่ดี ผ่านการคัดเลือกจากทุกจังหวัดทั่ว

ประเทศเพื่อให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้ารับพระราชทานทุนฯ เราจะต้องประพฤติตัวที่ดี รักษาเกียรติของความเป็นนักศึกษาทุนพระราชทานฯ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่พึงกระทำใน 3 เรื่องหลัก คือ ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10, การวางตัวให้เหมาะสม และการดูแลให้กำลังใจซึ่งกันและกันของผู้ที่ได้รับทุนพระราชทานฯ ที่เชื่อมโยงให้เกิดความเป็นเพื่อน-พี่-น้อง”

ปิดท้ายด้วย **นายกิตติพันธ์ ไชคพา**

นิช นักศึกษาทุนพระราชทานรุ่นที่ 5 หนุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน และการจัดการน้ำ ชั้นปีที่ 1 กล่าวว่าการศึกษาพระราชทานฯ ที่ได้รับขณะเรียนปริญญาตรี จะแบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก คือ ค่าลงทะเบียนตามความเป็นจริง ตามคณะสาขามหาวิทยาลัยของแต่ละคน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ค่าหอพัก และค่าครองชีพ ซึ่งจะต้องดูแลบริหารจัดการบัญชี ทุนด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้นักเรียนทุกคนรู้จักบริหารจัดการ ภูมิจากตนเอง นอกเหนือจากโอกาสด้านการศึกษาจากทุนพระราชทาน ซึ่งตนจะตั้งใจเรียน นำความรู้มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการประกอบอาชีพต่อไป

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดต่อเยาวชนของชาติ ที่ได้มีโอกาสรับพระราชทานทุนการศึกษา จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ซึ่งเป็นแสงสว่างอันสำคัญยิ่งที่เยาวชนของชาติจะได้มีอนาคตการทำงานที่ดีเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป.

สาวสายเดี่ยว